

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/2010/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2010

## **CHỈ THỊ**

**Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống  
Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010),  
5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  
(19/8/2005 - 19/8/2010)**

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010”, trong đó có kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2010). Đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của lực lượng Công an nhân dân và của đất nước ta. Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa giáo dục và có hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện cùng với Công an thành phố triển khai thực hiện những công tác sau đây:

1. Công an thành phố tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang và những chiến công to lớn của Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố trong 65 năm qua; đẩy mạnh các mặt công tác, chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động có phương án phòng ngừa và xử lý nhanh các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đảm bảo tốt an ninh chính trị, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác; phối hợp với các cấp, các ngành giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, chuyển hóa tốt các địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lập thành tích, tổ

chức các hoạt động phong phú hướng tới ngày kỷ niệm và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn lực lượng Công an thành phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân thành phố về truyền thống Công an nhân dân trong 65 năm qua và quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; tuyên truyền thông tin cổ động và hỗ trợ Công an thành phố tổ chức triển lãm 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an thành phố. Qua đó, nêu bật sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt của lực lượng Công an thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan báo chí, hướng dẫn phóng viên viết bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nhất là truyền thống của Công an thành phố; gương người tốt, việc tốt trong Công an, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những thành tích, chiến công của lực lượng Công an trong cuộc chiến đấu chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở thành phố; những khó khăn, vất vả, hiểm nguy của lực lượng Công an trong công tác, chiến đấu...) để động viên cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu, học tập rèn luyện và động viên nhân dân thành phố tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Đài Truyền hình thành phố truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức tại thành phố và chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” phản ánh những gương người tốt, việc tốt trong Công an và nhân dân, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát sóng các phim tuyên truyền về truyền thống của Công an thành phố và những chiến công lớn của Công an thành phố.

5. Ban Tổ chức những ngày Lễ lớn của thành phố phối hợp với Công an thành phố đề xuất Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể, chu đáo, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai các hoạt động kỷ niệm phù hợp với từng địa phương; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về truyền thống của Công an nhân dân, Công an thành phố và Công an quận, huyện.

7. Lực lượng Công an thành phố và các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện các nội dung trên và tiếp tục thực hiện Công văn số 213/UBND-PCNC ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2010) và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

8. Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố dự trù kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Quân**